

Số: /BC-HĐND

Vĩnh Châu, ngày tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban pháp chế trình tại kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhân dân thị xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, về việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân thị xã thuộc lĩnh vực Ban pháp chế; báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân trong 6 tháng đầu năm và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII với những nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

1.1. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt. Trong 6 tháng đầu năm 2023 đến nay đã tiếp 15 lượt công dân và nhận 13 đơn (giảm 22 đơn so với cùng kỳ giảm 62,86%), khiếu nại tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, chính sách an sinh xã hội.... Qua đó cho thấy UBND thị xã luôn chú trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo luật định. Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ việc chuyển cơ quan chức năng giải quyết vẫn còn chậm, nhiều vụ việc phức tạp, nhất là tranh chấp đất đai... cần phải xác minh làm rõ và còn nhiều vướng mắc, bất cập, vì vậy cần có giải pháp cụ thể trong thời gian tới.

1.2. Công tác cải cách hành chính được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện khá tốt. Niêm yết công khai thủ tục hành chính của các lĩnh vực và thực hiện cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”, hướng dẫn trình tự thủ tục, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung đầy đủ, kịp thời; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị. Việc bố trí công chức trực, tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của tổ chức, cá nhân thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, tiếp nhận 33.397 hồ sơ. Đã giải quyết xong 32.442 hồ sơ, đạt 97,14%. Trễ hạn 41 hồ sơ, chiếm 0,13%. Vì vậy, hiệu quả cải cách hành chính của một số đơn vị, địa phương từng lúc chưa đáp ứng yêu cầu, còn chậm trễ trong giải quyết hồ sơ...

1.3. Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023 được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo sâu sát, thực hiện bằng nhiều biện pháp khá tốt như: tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định mới về luật phòng chống tham nhũng, được 03 cuộc, có 96 lượt người tham dự và công khai minh bạch các chính sách, quy trình, đẩy mạnh cải cách hành chính,... nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng. Tuy nhiên, việc chỉ đạo công tác phòng

chống tham nhũng vẫn còn những mặt hạn chế, đó là công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng ở một vài cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được quan tâm thường xuyên; chưa quan tâm chủ động xây dựng các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

1.4. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023 được UBND thị xã và các ngành, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện ngày càng có hiệu quả. Kết quả 6 tháng đầu năm 2023 đã tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên, tạo nguồn cải cách tiền lương 7.209 triệu đồng; tăng cường thực hiện quản lý và sử dụng ngân sách một cách có hiệu quả đã tiết kiệm được 174 triệu đồng. Thực hiện quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước có hiệu quả. Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng ngân sách tuy có nhiều cố gắng, nhưng vẫn còn hạn chế nhất định; một ít cơ quan, đơn vị từng lúc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, báo cáo chưa kịp thời.

2. Báo cáo của các cơ quan tư pháp:

2.1. Trong 6 tháng đầu năm 2023 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị quan tâm tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả; các cơ quan, đơn vị liên quan đã có sự phối hợp khá chặt chẽ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu. Tuy nhiên, tình hình tội phạm hình sự khởi tố 17 vụ, so với cùng kỳ tăng 09 vụ, về ma túy có chiều hướng gia tăng, hình thức, quy mô diễn ra phức tạp hơn và vi phạm pháp luật trên địa bàn tuy đã được giữ vững, ổn định và có chiều hướng giảm đối với một số loại tội phạm so với cùng kỳ năm trước nhưng còn tiềm ẩn phức tạp như vi phạm về trộm cắp tài sản, đánh bạc, số đề...; tai nạn giao thông xảy ra 03 vụ, làm 06 người chết, 01 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2022 giảm 04 vụ, 01 người chết và 9 người bị thương. Do ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông chưa tốt, chưa đảm bảo phương tiện, giấy tờ, đặc biệt là tham gia giao thông khi có nồng độ cồn.

2.2. Công tác xét xử và giải quyết vụ việc của Tòa án nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2023 đã được quan tâm giải quyết, xét xử 425 vụ, đạt tỷ lệ 42,62%, số vụ việc thụ lý tăng so với cùng kỳ năm 2022. Công tác xét xử án hình sự bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các vụ án nghiêm trọng, trọng điểm được dư luận xã hội quan tâm đều có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan tư pháp đến tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; công tác xét xử án dân sự, hành chính, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản các vụ, việc đều được giải quyết đúng quy định. Tuy nhiên, hoạt động của Tòa án nhân dân vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đối với án tạm đình chỉ tăng hơn so với cùng kỳ, tỷ lệ giải quyết án còn thấp so với chỉ tiêu giao, tạm đình chỉ 17 vụ như : tranh chấp hợp đồng tín dụng, thừa kế QSDĐ, tranh chấp QSDĐ, chuyên nhượng QSDĐ..... ; có 01 vụ án bị hủy chiếm tỷ lệ 0,235% và 02 vụ án

bị sửa chiếm tỷ lệ 0,470% do lỗi chủ quan vẫn còn, để xảy ra các sai sót trong việc giải quyết các loại án.

2.3. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân 6 tháng đầu năm 2023 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, công tác của ngành thực hiện một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. Trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát đã phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng từng bước nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và tham gia tích cực kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, kiểm sát thi hành án. Tuy nhiên, còn hạn chế đề cấp phúc thẩm hủy án 01 vụ án dân sự, đề Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung 04/7 bị can (về tội mua bán chất ma túy, tội trộm cắp tài sản và che dấu tội phạm...); Viện kiểm sát cần thường xuyên kiểm sát định kỳ và đột xuất tại nhà tạm giữ, tạm giam nhằm đảm bảo việc tiếp nhận người tạm giữ, tạm giam, phạm nhân thi hành án theo quy định.

2.4. Công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả công tác; việc phối hợp giữa các cơ quan được duy trì thường xuyên, đã kịp thời giải quyết những vụ án đã có hiệu lực pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tuy nhiên, qua thẩm tra cho thấy số việc phải thi hành 1.151 việc (giảm 48 việc giảm 4% so với cùng kỳ), trong đó số có điều kiện thi hành 812 việc, chiếm 70,5% và số chưa có điều kiện thi hành 325 việc, chiếm 28,2%. Đã giải quyết xong 304 việc, gồm thi hành xong 303 việc và đình chỉ thi hành án 01 việc, đạt tỷ lệ 37,44%. Số việc có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành xong là 508 việc, so với số việc có điều kiện năm 2022 giảm 2,68%. Nhiều bản án có hiệu lực pháp luật thi hành đạt thấp do một số chấp hành viên vẫn chưa quyết liệt trong thi hành nhiệm vụ; tình hình thụ lý về việc và tiền đều tăng. Việc đấu giá tài sản để thi hành án gặp nhiều khó khăn, nhất là bất động sản dù đã tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua,...đã làm ảnh hưởng không ít đến hiệu quả công tác thi hành án.

3. Ban Pháp chế thống nhất các báo cáo của UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án Dân sự thị xã và xin kiến nghị một số nội dung cụ thể như sau:

3.1. Đối với Ủy ban nhân dân thị xã:

Chỉ đạo các phòng, ban, ngành tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức tốt và đúng quy định về trách nhiệm tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị. Tăng cường sự phối hợp và đề cao trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, địa phương trong quá trình thẩm tra, xác minh giải quyết các vụ việc đảm bảo chính xác về nội dung vụ việc, chặt chẽ về trình tự thủ tục theo quy định.

Cần khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Đất đai, nhất là cấp mới, cấp đổi chứng nhận QSD đất; bảo vệ Môi trường; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Nâng cao chất lượng, hiệu

quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và có các giải pháp tích cực, hiệu quả hơn.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ công tác cải cách hành chính đảm bảo theo các kế hoạch; ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và công khai của cá nhân. Cần có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và chấn chỉnh việc chậm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm và chống lãng phí đối với một số cơ quan, đơn vị.

3.2. Đối với các cơ quan tư pháp của thị xã:

Cơ quan Công an: tăng cường công tác an ninh, đảm bảo trật tự xã hội, thực hiện các giải pháp tích cực, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, vi phạm về ma túy. Cần thường xuyên tuần tra, kiểm soát vào ban đêm nhằm đảm bảo ATGT.

Đối với Tòa án nhân dân: cần tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc giải quyết các loại án và tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những sai sót trong công tác chuyên môn, hạn chế thấp nhất tỷ lệ án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán.

Đối với Viện Kiểm sát nhân dân: cần kiểm sát chặt chẽ để nâng cao tỷ lệ xử lý tin báo, tố giác tội phạm, tránh bỏ lọt tội phạm. Tăng cường hơn nữa chất lượng kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử để hạn chế thấp nhất các vụ án phải trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, không để xảy ra oan sai. Tích cực kiểm sát các hoạt động tư pháp để có các kiến nghị, kháng nghị đúng và phù hợp theo quy định.

Đối với Thi hành án dân sự: tăng cường chỉ đạo chấp hành viên thực hiện đầy đủ các biện pháp theo quy định, để đẩy nhanh kết quả thi hành án và công tác xác minh các vụ việc có điều kiện thi hành để đưa ra giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích, vận động, thuyết phục người thi hành án chấp hành tốt pháp luật; chủ động xây dựng kế hoạch kịp thời xin ý kiến Ban chỉ đạo Thi hành án nhằm giải quyết dứt điểm những vụ khó khăn, vướng mắc.

3.3 Đối với tờ trình, dự thảo nghị quyết :

Ban pháp chế thẩm tra tờ trình và các dự thảo Nghị quyết như:

Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 trên lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và xây dựng chính quyền...

Về chương trình giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu năm 2024.

Sau khi xem xét các tờ trình và các dự thảo nghị quyết, đối chiếu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Ban pháp chế nhận thấy: Về căn cứ pháp lý đúng theo quy định của pháp luật, nội dung các dự thảo nghị quyết phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương.

Trên đây là kết quả thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban pháp chế xin trình HĐND thị xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND, BPC.HĐND tỉnh;
- TT.Thị ủy, TT.HĐND thị xã;
- UBND, UBMTTQVN thị xã;
- Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị VC;
- TV.Ban pháp chế HĐND thị xã;
- Các Đại biểu HĐND thị xã;
- TT.HĐND-UBND xã, phường;

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Phan Văn Tuấn